



คำประกาศเกียรติคุณ

**นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย**  
**ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์**

นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย เกิดเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๐๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) รางวัลเหรียญทองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๒๒ ระดับปริญญาโท ๒ สาขา คือ สาขากฎหมาย การเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จาก The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๔ และนิติศาสตรมหาบัณฑิต จาก Harvard Law School ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๕ และระดับปริญญาเอก Doctor of Juridical Science (S.J.D.) จาก Harvard Law School ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๘

นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานที่หลากหลาย กล่าวคือ ในด้านวิชาการ นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย เคยดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์และคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ - ๒๕๓๘

ในภาคธุรกิจเอกชน นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในบริษัทต่างๆ อาทิ ประธานกรรมการบริหาร การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ประธานกรรมการบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (ปตท.สผ) จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด และประธานตัวแทนผู้ทำแผนและประธานตัวแทนผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัท ไทยออยล์ จำกัด เป็นต้น ในด้านการเมืองและการบริหารนโยบายสาธารณะ นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทยเป็นที่ปรึกษานโยบายนายกรัฐมนตรี (พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ) ในระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๓๑ - ๒๕๓๔ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ - ๒๕๓๙ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๔๑ - ๒๕๔๔ ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีกำกับกระทรวงการต่างประเทศ การศึกษา และวัฒนธรรม ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙ และยังรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้รับเลือกจากประเทศอาเซียนให้เป็นผู้แทนของอาเซียนในการสมัครตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติ (ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ - ๒๕๔๙) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย (Asian Peace and Reconciliation Council) (APRC) ศาสตราจารย์แห่งกองทุนเพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษาคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ - ๒๕๕๗) ประธานบริษัท เป๊ปซี่โคล่าไทย เทรดิง จำกัด และประธานกรรมการ

บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด ซึ่งมีบริษัทลูก  
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐแห่งสหภาพ  
เมียนมาร์

นอกจากนี้ นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ยังเป็นผู้มีผลงานด้าน  
วิชาการที่โดดเด่นในด้านกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และกฎหมาย  
และการพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นผู้ริเริ่มการเรียนการสอนสาขากฎหมาย  
เศรษฐกิจระหว่างประเทศที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปีพุทธศักราช  
๒๕๒๘) ได้ริเริ่มการทำวิจัยสหสาขานิติศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ ได้เป็น  
ผู้อำนวยการคนแรกของศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนาของคณะ  
นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แต่งหนังสือตำรา และมีผลงาน  
วิจัยหลายเรื่อง อาทิ Third World Attitudes Towards International  
Law: An Introduction, Thailand and International Trade Law  
บทบาทของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และกฎหมายและ  
ผลประโยชน์ของไทยในอ่าวไทย: กรณีศึกษาบันทึกความเข้าใจไทย - กัมพูชา  
เรื่องการเจรจาสิทธิในอ่าวไทย เป็นต้น รวมทั้งบทความที่ได้ตีพิมพ์ใน  
วารสารวิชาการที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ  
วารสารกฎหมาย วารสารธรรมศาสตร์ บทบัณฑิตย World Bank  
Economic Reviews, Harvard Human Rights Journal และ  
Harvard Journal of International Law เป็นต้น มีงานวิจัยด้าน  
นิติศาสตร์สหสาขามากมาย อาทิ งานวิจัยเกี่ยวกับกฎหมายและการค้า  
มันสำปะหลังไทยกับประชาคมยุโรป (ในขณะนั้น) ประเด็นกฎหมาย  
ทรัพย์สินทางปัญญากับการพัฒนาเศรษฐกิจ และกรอบกฎหมายและ

การพัฒนาของประเทศไทย นอกจากนี้ในฐานะนักวิชาการด้านนิติศาสตร์ ได้ทำหน้าที่อาจารย์และวิทยากรบรรยายพิเศษในสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันการจัดฝึกอบรมขั้นสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัย Harvard และมหาวิทยาลัย Brown ในประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยความรู้ความสามารถอย่างยอดเยี่ยมและมีความพากเพียรในการ ศึกษาค้นคว้าเพื่อความรู้มาถ่ายทอดแก่ศิษย์อย่างสม่ำเสมอ จึงได้รับ พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง “ศาสตราจารย์พิเศษ” สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ รวมทั้งได้รับ รางวัลนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดีเด่น ๒ ครั้ง ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๙ และปีพุทธศักราช ๒๕๔๖

ในฐานะที่เป็นนักวิชาชีพกฎหมาย นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ได้ใช้ความรู้ความสามารถด้านกฎหมายเพื่อสร้างคุณูปการให้แก่สังคม และประเทศชาติทั้งในด้านการต่างประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคม ตัวอย่างการใช้วิชาชีพกฎหมาย เช่น การได้รับเลือกจากประเทศในเอเชีย ให้เป็น President of Asia Society of International Law (ASIL) ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ การได้รับเลือกจากสมาชิก ๒๔ ท่าน ของคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและการปรองดองแห่งเอเชีย (APRC) ให้เป็นประธานคณะมนตรีฯ ในวาระ ๕ ปี (ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐) ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยลดความขัดแย้งและส่งเสริมสันติภาพในภูมิภาค เอเชีย เป็นประธานมูลนิธิส่งเสริมนักกฎหมายธุรกิจ ประธานมูลนิธิ สถาบันการต่างประเทศสราญรมย์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นแหล่งให้ความรู้

แก่ประชาชนในด้านความคิด วิสัยทัศน์ และทำความเข้าใจทางด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจด้านการต่างประเทศที่มีมากขึ้นในประเทศไทย และการเป็นประธานร่วมกับอดีตรัฐมนตรีธิบดี จิมมี่ คาร์เตอร์ ของประเทศสหรัฐอเมริกา ในคณะสังเกตการณ์การเลือกตั้งในประเทศเนปาล (ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ และ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖) เป็นต้น สำหรับการใช้วิชาชีพด้านเศรษฐกิจนั้น นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย เป็นผู้มียุทธศาสตร์หลักในการเจรจาแก้ไขปัญหาข้อพิพาทสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติ ระหว่างการบีโตรเลียมแห่งประเทศไทย กับกลุ่มผู้ผลิตก๊าซในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งผลการเจรจาเป็นผลให้การบีโตรเลียมแห่งประเทศไทยไม่ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นคดีความ นอกจากนี้ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ ในฐานะประธานกรรมการ ได้นำบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ไป Roadshow ในต่างประเทศ จนประสบความสำเร็จในการออกหุ้นเพิ่มทุนแม้อยู่ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ๒๕๔๐ และยังเป็นผู้มียุทธศาสตร์สำคัญในการเจรจากับเจ้าหนี้ต่างประเทศเพื่อปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูกิจการให้บริษัทไทยออยล์ จำกัด จนประสบความสำเร็จเป็นบริษัทแรกของไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจ ๒๕๔๐ จึงเป็นผลดีต่อบริษัทที่รัฐบาลมีหุ้นใหญ่ให้เจริญก้าวหน้าได้มั่นคงและปัจจุบันเป็นประธานที่ปรึกษาให้บริษัทเอกชนต่างๆ หลายแห่ง ส่วนในด้านสังคม เป็นเลขาธิการมูลนิธิพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า นายกสภามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย รองประธานมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง ซึ่งอนุรักษ์พัฒนาวัฒนธรรมการแสดงโขน

ประธานคณะกรรมการจัดหาทุนโครงการผ่าตัดหัวใจให้คนยากจน  
เทิดพระเกียรติในหลวงทั่วหล้า ๘๔ พรรษา มหาราชฯ (ปีพุทธศักราช  
๒๕๕๔) ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุนสร้างอาคาร  
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ  
มหาราชินี (ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ถึงปัจจุบัน) เป็นต้น

จากเกียรติประวัติและผลงานแห่งความสำเร็จในการปฏิบัติ  
หน้าที่การงานโดยใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์  
แห่งวิชาชีพอันเป็นที่ยอมรับโดยกว้างขวาง ก่อให้เกิดประโยชน์และผลดี  
ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวมในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง  
จนเป็นที่ประจักษ์ และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้ซึ่งกอปร  
ด้วยคุณวุฒิและคุณธรรม อันสมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ  
ในวงวิชาการเพื่อเป็นบรรทัดฐานและแบบอย่างให้ผู้อื่นได้เจริญรอยตาม  
ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่  
๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ ให้นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย  
ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา  
สังคมศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป